



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่น และดีมาก

ตามที่ได้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สำหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ดังรายชื่อตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางจุไรรัตน์ เทพบุรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ(ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น
ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑	นางพจมาน รอดบุญส่ง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๒	นางสาวชุตินา เมืองช้าง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๓	นางสุพัศรา เหมือนมี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๔	นางสาวประภัสสร เพชรพูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๕	นางจุไรรัตน์ เทพบุรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๖	นางสาวสุกัญญา กลับเป็นสุข	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๗	นางสาวปิยะดา ดาวแดน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๘	นางสาวภักจิรา มั่นทากาศ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๙	นางสาวกาญจนา พูลสวัสดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๑๐	นางสาวกันต์สินี ศรีชัยชัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๑๑	นางสาวชนิษฐา หิรัญสุทธิ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๒	นางสาวนพพร ฤทธิ์เข้ม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๓	นางสาวภิญญารัตน์ เจียรตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๔	นายทนุกร เผือกจีน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๕	นางสาวปัทมา นำพวง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๖	นางสาววิภารัตน์ แต่งอ่อน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๗	นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๘	นางสาวสุนันท์ทิพย์ มาชู	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๙	นางชญานุช รุ่งเจริญ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๒๐	นางสาวธิดารัตน์ ศิลปะสมบูรณ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๒๑	นางสาววาสนา เผือกพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๒๒	นายสมศักดิ์ ตาทิพย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๓	นางสาวอัมพิกา อนุภาพศักดิ์สิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๔	นางอัญญา ทานา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๕	นางสาวทิพากร เชื้อภักดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๖	นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เกื้อนเอียด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๗	นางศตพร ภูโต	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๘	นางนพภัทรสรณ์ วงศ์วัฒนพันธุ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๙	นางสาวพิมพ์ประไพ ใต้ดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๐	นางสาวศิริณ รัตนะวิศ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๑	นางสาวดุจดาว รุ่งเขต	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๒	นางนงนุช สิริจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๓	นางนราพร ประทุมมา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๔	นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๓๕	นางสมัชญา สุปัญญา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๖	นางร้มาภา จุลเอียด	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี	อาวุโส	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๗	นางสาวชिरามกร ไชยมาศ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๘	นางสาววิลาสินี บุตรดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๙	นางณัฐนันท์ ลากะ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๔๐	นางสาวจตุพร ศรีสันต์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๔๑	นางสาวพัชรินทร์ โนนจ้อย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๒	นางสมยงค์ ปานสุด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๓	นางเนตรดาว ศรีนวลนัด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๔	นางปิ่นทारीย์ ชินปัญญา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๕	นางสาวปิ่นแก้ว ศรีธรรม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๖	นางสาวราพร นกมัน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๗	นางสาวอภาวาลี อินหา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๘	นางสาวกิ่งทอง สายจันยูร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๙	นางสาวจรรยา ลิ้มสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๐	นางนงลักษณ์ รัตนวิเศษศรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๑	นางจิราพร เณรจาที	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๒	นางชุตिकाญจน์ เวสกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๓	นางศศิษา จันทรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๔	นางนุชรัตน์ มั่นศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๕	นางสาวปภาอร แสงหิรัญ	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี	ชำนาญงาน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๖	ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ พูแสง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๗	นางสาวพัชรี สุขเกษม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๘	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ สุขทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๙	นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๐	นางยวิภา มีผล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๑	นางสาวชนาภา สายอนันต์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๒	นางสาววาสุณี ทองอยู่	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๓	นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๔	นางสาวปรารถนา ไหวงอก	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๕	นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๖๖	นายพุมพิสิฐ เพ็ชรรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๖๗	นางสาวกมลพรรณ บุญลือ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๖๘	นางสาวพจนีย์ พิพิธทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๖๙	นางสาวอารีสา วัตละยาน	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๗๐	นางอาภัสสร ฝึกฝน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๗๑	นายณัฐพล ยืนยง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๗๒	นางชวมณต์ ศรีวัลย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๗๓	นางสาวพีพรรณ พาพิมพ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๔	นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๕	นางนุชนาถ ยานุกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๖	นางจรรุวรรณ เพี่ยมแดง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๗	นางสาวชนิษฐา อิมพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๘	นางกนกลักษณ์ เนียมสวรรค์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๙	นางวาสนา บุญเพ็ง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๘๐	นางจุฬารัตนา กิตติประภานันท์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๘๑	นางสาวอมรรัตน์ เบี้ยขาว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก
 ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑	นางสาวसानิยา สุนทรารธรรม์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๒	นางสาวปวีณ์นุช รักไทย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๓	นางสาวณัฐชยา เวียงทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๔	นางสาวจันทร์จิรา พลชา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๕	นางสาวนภัสกร สมศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๖	นางสาวจรรยา คำมา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์